



ปปท.เร่ง900คดีข่าวสิ้นปี61 ชงข้อมูลโกงเงินคนพิการ

กรุงเทพธุรกิจ ● ป.ป.ท.ตั้งเป้าสาขาทุจริตจํานำข่าว 900 สํานวน ให้เสร็จก่อนสิ้นปี 2561 เผยเหตุ ไม่สืบหน้าจากพยานย้ายที่ทำงาน-อสค.ไม่ส่งเอกสาร ส่วนคดีโกงเงินคนจนสืบ 80% อัยการสั่งสอบพยาน ตามชื่อในฎีกาให้ครบ ขณะที่เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ คนพิการยื่นหลักฐาน ชื่อ ชรก.ระดับสูง พันทุจริต เงินคนพิการ 5 โครงการใหญ่ เสียหายกว่า 400 ล้าน

วานนี้(27ก.ย.) พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ(ป.ป.ท.) ซึ่งแจ้งถึงความล่าช้าในการไต่สวน คดีทุจริตรับฝากข่าว ในโครงการรับจํานำข่าวว่า ความล่าช้าเกิดจากการตรวจสอบเอกสาร การสอบ ปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การ คลังสินค้า(อคส.) ไม่ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกจ้าง อคส. หลายคนย้ายที่ทำงาน จึงเป็นปัญหาในการ ตามพยาน แต่ ป.ป.ท.ตั้งเป้าว่า คดีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันในโครงการทุจริตรับจํานำข่าวกว่า 900 คดี จะเสร็จภายในสิ้นปี 2561

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 คดีทุจริตเงิน อุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 76 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 265 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอใช้มาตรา 44 ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ใช้มาตรการทางวินัยเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 300 รายไปแล้ว ส่วนการตรวจสอบแล้ว เสร็จไปแล้ว 80% หรือกว่า 28 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่วนอีก 21 ศูนย์ฯ ยังไม่เสร็จ เนื่องจากติดขัด ข้อกฎหมาย เอกสาร หลักฐาน อีกทั้งยังมีคดีอื่นๆ ที่สำคัญเร่งรัดเข้ามา

นอกจากนี้ จากการหารือกับทางอัยการได้ระบุว่า ในการไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด คณะอนุกรรมการฯ จะต้องสอบปากคำพยานที่ปรากฏชื่อในฎีกาทุกราย ซึ่งบางจังหวัดพบรายชื่อผู้เกี่ยวข้องในฎีกา

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ปปท.

กว่า 1,000 รายชื่อ แต่ที่สำหรับจังหวัดที่มีการไต่สวนเสร็จสิ้นและเป็นคดีแรกที่จะอยู่ในขั้นตอนการชี้มูลความผิดกับเจ้าหน้าที่ โดยสอบปากคำพยานไปกว่า 600 ปาก คือ จ.กาฬสินธุ์

พ.ท.กรทิพย์ กล่าวอีกว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา คดีทุจริตเงินอุดหนุนสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยหรือโกงบคนจน นั้น สรุปได้ว่า พบความผิดปกติกการเบิกจ่าย ใน 67 จังหวัด งบฯ 129 ล้านบาท ส่วนอีก 9 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช ราชบุรี สิงห์บุรี อุดรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย นครสวรรค์ นนทบุรีและ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบความผิดปกติ ส่วนการขยายผล

การตรวจสอบ 9 หน่วยงาน พบความผิดปกติกการการจัดซื้อผ้าห่มในนิคมสร้างตนเอง 6 แห่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขา 1 แห่ง ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 1 แห่ง งบฯ 134 ล้านบาท รวมวงเงิน 264 ล้านบาท

“จากการขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมใน 28 หน่วยงาน พบความผิดปกติกการเบิกจ่ายงบประมาณ 7 หน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาระบบพื้นที่สูง 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี แพร่ และราชบุรี นิคมสร้างตนเอง 3 จังหวัด คือ นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี นิคมสร้างตนเองรัตนภูมิ จ.สงขลา และนิคมสร้างตนเอง จ.ยะลา งบประมาณ 41 ล้านบาท โดยระหว่างนี้ ป.ป.ท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 หน่วยงาน รวมตรวจสอบทั้งสิ้น 113 หน่วยงานจากทั้งหมด 151 หน่วยงาน และขณะนี้อยู่รอฯป.ป.ท.มี

มติรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว 65 คำสั่ง” พ.ท.กรทิพย์ ระบุ

แฉโกงเงินคนพิการ 400 ล้าน

วันเดียวกันนี้ เครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ นำโดยนายปรีดา ลี้มนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ได้นำเอกสาร หลักฐานการทุจริต เข้ามอบให้ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

นายปรีดาเปิดเผยว่า ได้นำแผนผังแสดง เส้นทางทุจริตเงินสนับสนุนคนพิการของ กรณี จ.สมุทรสาคร พร้อมหลักฐานที่ชี้ชัดว่า อดีตข้าราชการระดับสูง จำนวน 9 คน อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มามอบให้กับนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีอดีต ข้าราชการ ระดับอธิบดี สังักัด พม. ที่ได้ทำ โครงการใหญ่ให้บริษัทเอกชนรายหนึ่ง ถูก ร้องเรียนใน จ.นครปฐมมาแล้ว แต่กลับไม่ ถูกดำเนินคดี จนนำมาสู่การร้องเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยาและจ.สมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายของหน่วย งานระดับกรม สังักัด พม. คอยทำหน้าที่ ประสานงานเบื้องหลัง และยังมีข้าราชการ ระดับสูง อีกอย่างน้อย 3 คน รู้เห็นเป็นใจ ในการเขียนโครงการ

ขอยืนยันว่า มีหลักฐานเป็นสัญญา อนุมัติการขอทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ ตามมาตรา 35 ซึ่งยกยอสอบถาม คณะกรรมการ ของกรมการจัดหางานว่า หากโครงการ ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ทำไม่ถึงมีการอนุมัติ ซึ่งมีอย่างน้อย 5 โครงการใหญ่ มูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท มีคนพิการที่ได้รับผลกระทบ กว่า 4,000 คน